

Số: 861 / BC-UBND

*TT Cẩm Xuyên, ngày 04 tháng 12 năm 2024*

**BÁO CÁO THÀNH TÍCH**  
**Đề nghị xét tặng danh hiệu “ xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 83 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Thị trấn Cẩm Xuyên báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024, cụ thể như sau:

**A. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

Thị trấn Cẩm Xuyên hiện nay có 14 tổ dân phố, với tổng diện tích 1.551,97 ha, có 4.787 hộ dân với 15.306 nhân khẩu, có tuyến đường quốc lộ 1A đi qua, có các nút giao thông quan trọng nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8C đi Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh lộ 11 đi xã Yên Hòa, đường Phan Đình Giót đi Cẩm Quan, đường cứu hộ, cứu nạn đi Khu du lịch Sinh thái Kẽ Gõ.

Đảng bộ có 22 chi bộ, trong đó có 14 Chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ giáo dục, 1 chi bộ Trạm y tế, 1 chi bộ Công an, 1 chi bộ Quân sự, 1 chi bộ Công ty Thành Huy. Tổng số Đảng viên là 1134 – là đảng bộ đông nhất huyện Cẩm Xuyên. Đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chính quyền vững mạnh toàn diện; Các tổ chức Đoàn thể trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thị trấn Cẩm Xuyên là một đơn vị hành chính đóng tại trung tâm của huyện, đi đầu trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội của

huyện Cẩm Xuyên. Trong những năm gần đây được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn công tác; đơn vị thị trấn Cẩm Xuyên phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế những năm trước, đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp xác định vai trò nhiệm vụ và thống nhất hành động giữa các thành viên, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân và chương trình hành động của Ủy ban mặt trận Tổ Quốc và các cấp đề ra, tập trung xây dựng cộng đồng dân cư có nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, y tế, kế hoạch hóa gia đình, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào nhân đạo tình nghĩa. Nối tiếp những cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ và nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên tháng 10 năm 2024, thị trấn Cẩm Xuyên được công nhận “Đạt chuẩn Đô thị văn minh”

## **B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:**

**I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao:**

**1. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác**

- Ngay đầu năm 2024, năm công an thị trấn tham mưu cho Đảng ủy có Nghị quyết, có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ; 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, có mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT, tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức học tập quán triệt Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021



của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

- Cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cao với các chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của thị; 14/14 Tổ dân phố xây dựng hương ước và triển khai có hiệu quả mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT ở các tổ liên gia trên địa bàn xã. Hàng năm, khu dân cư có bản đăng ký phần đất đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 100% hộ gia đình đăng ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT” .

- Công an đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo, ra Quyết định phân công trách nhiệm cụ thể về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí Tiêu chí đảm bảo ANTT. Sau khi Ban chỉ đạo được kiện toàn và đồng thời phân công trách nhiệm phụ trách các địa bàn đã thường xuyên bám sát Chương trình, Kế hoạch, nội dung hướng dẫn của Công an huyện, ủy ban nhân dân thị để hướng dẫn các Tổ dân phố xây dựng hồ sơ và tiến hành tổ chức thực hiện.

- Tình hình ANQG trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong quần chúng nhân dân chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai, nhưng chưa tiềm ẩn nguy cơ gây “điểm nóng” về ANTT.

- Không phát hiện hoạt động của người nước ngoài, đoàn lâm thời, các tổ chức PCPNN và tổ chức quốc tế khác. Hiện tại có 04 người nước ngoài tạm trú trên địa bàn, là giáo viên dạy tiếng anh tại Trung âm anh ngữ Galaxy, trường mầm non Song ngữ Tokyo.

- An ninh chính trị nội bộ: Tình hình an ninh chính trị nội bộ thị trấn Cẩm Xuyên ổn định, đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thi hành công vụ; không có dấu hiệu mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; lộ, lọt bí mật Nhà nước.

- An ninh kinh tế: Trên địa bàn không có khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Không có các dự án liên quan công tác GPMB, tái định cư.

- An ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng: Chưa phát hiện các hội, nhóm tấn công mạng; tán phát thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước; lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

- An ninh tôn giáo: thị trấn Cẩm Xuyên không có Chùa trên địa bàn.



- Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội thị trấn Cẩm Xuyên cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc vi phạm pháp luật trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, báo chí phản ánh. Một số vụ việc nhỏ xảy ra đã được xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn chủ yếu là Trộm cắp tài sản, vi phạm quy định trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường. Trong năm 2024, Công an thị không phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế; tội phạm ma túy; tội phạm trên lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

- Công an thị tập trung công tác phòng ngừa tội phạm bằng việc thường xuyên tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua điện thoại, không gian mạng, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Đã ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn; có 14 tổ tại 14 tổ dân phố. Các tổ bảo vệ thường xuyên tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là các dịp Lễ, Tết.

- Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên; họp quán triệt và triển khai các nhiệm vụ cho lực lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 100% tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn Tổ dân phố. Lực lượng Công an, Quân sự thị duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo, phân công Lực lượng dân quân, Thôn đội trưởng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết theo đúng quy định.

- Công an thị đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Năm 2024, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã triển khai diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân 14/14 đơn vị Tổ dân phố. Xác định mục tiêu lấy dân làm gốc, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, xây dựng mối tình quân dân khăng khít trong nhân dân.

## **2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội**

### **2.1 Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội**

- Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật



chất hạ tầng kinh tế xã hội như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, viễn thông, y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển sản xuất xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế.

- Hiện nay trên địa bàn thị có 120 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 1024 người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hơn 1158 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hàng năm đưa về nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

## ***2.2 Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh thu hút lao độngviệc làm, nâng cao thu nhập cho người dân***

- Trong những năm qua, các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh đã đóng góp quan trọng vào việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là những người dân trong độ tuổi lao động. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện đời sống của người lao động mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, như trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất. Các mô hình nông nghiệp thông minh được áp dụng như quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, khu dân cư, khu chăn nuôi tập trung được hình thành. Kêu gọi các nguồn lực đầu tư, phát huy lợi thế của từng vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng giá trị sản xuất đạt 455 tỷ đồng, tăng trưởng 10,0% đạt so với Nghị quyết Hội đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 100% so với kế hoạch, Tiểu thủ công nghiệp- xây dựng ước đạt 280 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024 và đạt 100 % kế hoạch.

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đến 2024 đạt 280 tỷ, tăng 21,7% so với năm 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích Nhân dân phát triển thương mại, dịch vụ . Duy trì, phát triển nghề truyền thống, du nhập, phát triển nghề mới được phát huy hiệu quả như: Sản xuất đồ gia dụng, nghề mộc, may mặc, rèn, gia công cơ khí, sản xuất tôn thép, cửa nhựa, làm bún, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất các loại bánh. Xây dựng tiếp tục tăng mạnh.



Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, là lĩnh vực trụ cột trong phát triển kinh tế. Gắn công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị với phát triển thương mại, dịch vụ. Có hơn 500 hộ kinh doanh chủ yếu là kinh doanh hàng tạp hóa, thời trang, làm đẹp, hàng ăn, một số hộ sửa chữa các loại máy móc, kinh doanh vận tải, tắc xi, xưởng nội thất, nhôm kính.

Trên địa bàn hiện có 120 doanh nghiệp, trong đó 60 doanh nghiệp, 13 HTX hoạt động có hiệu quả. Bình quân hàng năm thành lập mới 16 doanh nghiệp. Trung tâm thương mại Chợ Hội trở thành trung tâm phân phối, tiêu thụ hàng hóa lớn cho nhiều địa phương

Các dịch vụ khác như ăn uống, buôn bán kinh doanh tạp hóa và các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật khác, các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xác định quy hoạch là khâu quan trọng trong việc định hướng phát triển lâu dài, công tác quy hoạch đã được thị nhà quan tâm, xây dựng sát đúng với tình hình thực tế của địa phương tạo ra nguồn công việc lâu dài và bền vững cho người dân.

### **3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương**

***3.1 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn***

- Ngay từ đầu năm Ban CHQS thị cùng với MTTQ, các ban, ngành đoàn thể đã tham mưu tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân và đoàn viên, hội viên từ thị đến Tổ dân phố; kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng sát với tình hình địa phương. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiếu đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội và địa phương.

- Tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Sau khi tổ chức ký kết, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể đã



triển khai thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ban CHQS thị đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các đối tượng có 10 tin bài được cập nhật, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu 4, tỉnh, huyện.

- Các ban, ngành đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ QS - QP của địa phương, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký độ tuổi 17 có 72 thanh niên, độ tuổi 18 – 25 có 427 thanh niên; thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban Văn hóa tổ chức gặp mặt, trao tặng quà cho 5 thanh niên thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia Nghĩa vụ Công an nhân dân và 6 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương; góp phần động viên kịp thời con em quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp cho thanh niên, thân nhân và toàn thể Nhân dân địa phương. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động lên kế hoạch tuyên truyền ngày 22/12. Phối hợp Công chức văn hóa xã hội làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân đội, của địa phương cho LLVT và Nhân dân. Trong năm đã đăng tải các chuyên mục và tin, bài về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên phương tiện thông tin đại chúng có 35 tin bài được cập nhật.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ :Tuyển gọi 89 thanh niên sơ khám sức khỏe tại thị trấn có 30 thanh niên đủ tiêu chuẩn gọi khám tại huyện, theo chỉ tiêu huyện giao thị đã gọi 30 công dân khám sức khỏe tại huyện (có 10/30 đc trúng tuyển) và có 05 thanh niên lên đường nhập ngũ (5 chính thức, 2 dự bị) đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức huấn luyện hội thao dân quân năm 2024 bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

### ***3.2 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình về quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ***

- Trong những năm qua, công tác xây dựng quốc phòng của địa phương và lực lượng dân quân tự vệ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, đóng góp vào việc duy trì an ninh, trật tự và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ quốc phòng địa phương thực hiện rất tốt



và đồng đều các chương trình huấn luyện được xây dựng chuyên sâu về chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhất là trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và bảo vệ được đầu tư đầy đủ.

- Mô hình tổ chức dân quân tự vệ được triển khai đồng bộ trên 14 Tổ dân phố, đây là một trong những mô hình cơ bản trong việc xây dựng lực lượng quốc phòng tại cơ sở. Các đơn vị dân quân tự vệ đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ các lực lượng công an và quân đội trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, việc xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình về quốc phòng địa phương và dân quân tự vệ là một nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các mô hình này đã được cải thiện và nâng cao để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và tình hình thực tế của địa phương nhằm mục đích củng cố và phát triển lực lượng quốc phòng tại cơ sở, từ đó bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững ổn định xã hội.

- Quán triệt quan điểm xây dựng nền QPTD gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng LLVT vững chắc để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kiện toàn xây dựng LLDQ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có đủ năng lực để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.

- Năm 2024 đã tổ chức mở lớp cập nhật kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho 280 đồng chí

- Trong năm 2024 đã kiện toàn trung đội dân quân cơ động 28 đồng chí bảo đảm chất lượng. Xây dựng lực lượng tại chỗ tại 14 tổ dân phố là 45 đồng chí. Lực lượng bình chủng là 18 đồng chí. Lực lượng dự bị động viên hạng 1 là 168 đồng chí. Trong đó đã bổ nhiệm vào các giữ chức vụ chỉ huy tại các đơn vị là 23 đồng chí. (5 đồng chí sỹ quan và 18 đồng chí hạ sỹ quan). Lực lượng dự bị hạng hai là 428 đồng chí). Hiện nay đã được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên theo quy định. Các đồng chí được bổ nhiệm luôn chấp hành tốt chế độ sinh hoạt học tập của cấp trên và tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

### ***3.3 Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được giao***

- Hàng năm Ban chỉ huy Quân sự thị đã ban hành kế hoạch, Quyết định, thông báo, công văn triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Ban CHQS thị đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các đối tượng có 25 tin bài được cập nhật, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng về tình



hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu 4, tỉnh, huyện.

- Cấp uỷ, chính quyền quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển, giao quân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện.

- Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp về Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành; nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những công dân là đảng viên, công dân có trình độ văn hoá cao, đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, con em cán bộ công chức, viên chức, LLVT và có sức khoẻ tốt.

- Thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trước, trong và sau tuyển, giao quân; văn hoá, truyền thanh, tư pháp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; nhất là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; kịp thời động viên công dân trong độ tuổi tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ.

- Rà soát chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chỉ đạo kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự; quản lý chặt chẽ số thanh niên đã trúng tuyển; thực hiện tuyển, giao quân nhanh gọn, khoa học. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm về nghĩa vụ quân sự. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình, bảo đảm ý nghĩa thiết thực; tổ chức đưa công dân bàn giao nhanh gọn, an toàn. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp, học nghề, tặng quà cho quân nhân xuất ngũ.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực, huy động ngoại lực bảo đảm quà cho công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, hàng năm luôn đạt chỉ tiêu trên giao.

- Công tác đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên các phương diện: Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt



động của an ninh nông thôn, tham gia đấu tranh phòng, chống làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa những tư tưởng sai trái, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

- Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, Công an thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, trong tình hình hiện nay. Lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh để tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo ổn định để phát triển, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống bạo loạn, sẵn sàng huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ :Tuyển gọi 89 thanh niên sơ khám sức khoẻ tại thị trấn có 30 thanh niên đủ tiêu chuẩn gọi khám tại huyện, theo chỉ tiêu huyện giao thị đã gọi 30 công dân khám sức khoẻ tại huyện (có 10/30 đc trúng tuyển) và có 05 thanh niên lên đường nhập ngũ (5 chính thức, 2 dự bị) đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

***3.4 Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện huấn luyện “3 thực chất”, “4 tại chỗ” kết hợp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”***

- Quán triệt phương châm “3 thực chất”, Đảng ủy chính quyền địa phương thị trấn Cẩm Xuyên đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, biện pháp cụ thể đối với từng nội dung, coi đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải thực hiện thật tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Mọi cấp, mọi ngành, mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện; huấn luyện đúng đối tượng và đạt 3 thực chất (*học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra thực chất*) và đảm bảo an toàn. Cụ thể hóa tinh thần thực chất, thực sự, thực tế cả trong chuẩn bị giáo án, vật chất, đội mẫu... Giáo án phải có ví dụ, liên hệ cụ thể, chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình thao tác, luyện tập; vật chất, mô hình phải sát nội dung, phù hợp thực tiễn,



hạn chế trừu tượng; cán bộ huấn luyện phải làm mẫu động tác chuẩn xác trên vũ khí, khí tài thực...Phương châm “3 thực chất” không chỉ khắc phục tình trạng vênh nhau giữa huấn luyện lý thuyết, mô phỏng với thực tế diễn tập có bản đạn thật và bệnh thành tích trong huấn luyện mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm chắc, vận dụng thành thạo yếu lĩnh động tác, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

- Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chi huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm đảm bảo.

## **II. Đòi sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:**

### **1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước**

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của thị trấn Cẩm Xuyên mới là 61,04 triệu đồng/người/năm.

- Năm 2024 theo số liệu điều tra thu nhập bình quân đầu người của người dân thị trấn Cẩm Xuyên mới đạt 61,6 triệu đồng/người/năm.

### **2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương**

- Xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, trong những năm gần đây gắn với việc phấn đấu xây dựng Đô thị văn minh; cấp ủy Đảng, Chính quyền đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng KT-XH thu hút nhiều nguồn lực, chính sách của cấp trên đồng thời tiếp tục ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển, quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách giảm nghèo và chính sách người có công, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

- Theo điều tra cuối năm 2024 thị trấn Cẩm Xuyên có 24 hộ, 43 nhân khẩu hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 0.63%; hộ cận nghèo 26 hộ, 69 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0.69%.

- Năm 2024 đã hỗ trợ 28 hộ nghèo và cận nghèo xây dựng 28 mô hình sinh kế nuôi gà giúp các hộ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

### **3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn**

#### **3.1 Triển khai tốt các quy định về an toàn điện**



- Thị trấn Cẩm Xuyên có 98% hệ thống đường điện từ trực chính đến ngõ Tổ dân phố đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tự động với chế độ cài đặt giờ thấp sáng tự động. Hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) trên địa bàn thị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Không tồn tại các điểm vi phạm an toàn lưới điện cao áp. Các đường dây điện được bó gọn, không để trùng võng. Các cột điện là cột bê tông cốt thép không bị nứt, vỡ, đổ, nghiêng đảm bảo an toàn. Các cột điện được đặt ở mép đường, không cản trở giao thông. Các cột điện được lắp đặt đầy đủ, công tơ điện được kiểm tra và định kỳ thay mới, đường dây dẫn từ công tơ về hộ dưới 20 m.

- Trong năm 2024, UBND thị trấn đã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc sử dụng điện an toàn, từ đó đẩy mạnh công tác thay thế dây dẫn sau công tơ đảm bảo quy định (tiết diện dây  $\geq 2,5\text{mm}^2$ ); bổ sung, thay thế hệ thống cột đỡ dây sau công tơ chưa đảm bảo yêu cầu (cột chống sau công tơ  $\geq 5\text{m}$ , có thể sử dụng cột tre, gỗ... nhưng phải đảm bảo độ cao, cứng, vững, mỹ quan, đường kính cột  $\geq 8\text{cm}$ , khoảng cách tối đa giữa 2 cột là 20m). Các Tổ dân phố định kỳ ra quân triển khai phát quang hành lang lưới điện theo kế hoạch; cùng với UBND thị và Điện lực Cẩm Xuyên triển khai di dời, thay thế các cột điện ảnh hưởng đến an toàn giao thông, quy hoạch đô thị văn minh. Vì vậy, kết quả đạt được khá cao, cụ thể:

+ Ra quân 2 đợt phát quang hành lang lưới điện hạ áp; phát quang được 2 km hành lang lưới điện hạ áp trên địa bàn thị.

+ Rà soát, thay dây sau công tơ được 24 hộ; thay cột chống sau công tơ được 12 hộ.

+ Rà soát, nâng độ cao 24 điểm dây điện qua đường giao thông không đảm bảo chiều cao theo quy định.

+ Di dời được 11 cột điện ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.

+ Bó gọn được 3 km cáp viễn thông đi cùng với đường dây điện hạ áp.

+ Đầu tư được 22 km đường điện chiếu sáng tại các Tổ dân phố.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Các hoạt động ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo đúng quy định của ngành điện. Trước khi thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty điện lực đều có thông báo để doanh nghiệp, hộ gia đình sắp xếp kế hoạch sản



xuất, sinh hoạt. Trong vòng nhiều năm trở lại không xảy ra vụ việc mất an toàn về điện.

- Hệ thống điện trên toàn thị có 25 trạm TBA với tổng công suất 3.925 kVA; Tổng đường dây Trung áp dài: 9,2 km; đường dây Hạ áp dài: 93.2 km;

- Số hộ sử dụng điện trên toàn thị là: 4050. hộ, trong đó có 3093 hộ sử dụng điện mục đích sinh hoạt và 975 hộ sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt. thường xuyên được đầu tư nâng cấp tu sửa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sử dụng điện.

### **3.2 100% cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất**

Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, chiếm tỷ lệ 100%.

### **3.3 Không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp**

- UBND thị trấn Cẩm Xuyên phối hợp với Công an thị, Hội Cựu chiến binh thị tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chặt hạ cây ở ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và khoản 8, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; bố trí kinh phí bồi thường việc chặt hạ cây theo điểm 2, khoản 16, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện cao áp để nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện; phối hợp với Điện lực kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện kịp thời công trình, nhà ở, lán trại, cây cối vi phạm hành lang lưới điện cao áp, có biện pháp xử lý không để phát;

- Ban hành công văn số 613/UBND ngày 27/3/2024 Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả diều, câu cá vi phạm hành lang an toàn công trình điện

- Năm 2024 thị trấn Cẩm Xuyên không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

### **3.4 Định kỳ kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị; thường xuyên bảo dưỡng, thay thế dụng cụ điện trên địa bàn**

- Hàng năm UBND thị phối hợp với điện lực huyện Cẩm Xuyên thực hiện kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị điện theo thường kỳ.

- Trong năm, điện lực Cẩm Xuyên đã đầu tư thêm được 01 trạm TBA và 290 m đường dây hạ áp, 15 Cột điện được trồng mới tại các tổ dân phố 1, 8, 15,



14. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phát quang được 2 km hành lang hạ áp; Chỉnh trang được 90 % đường dây hạ áp.

**4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế**

**4.1 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được đưa vào sử dụng đúng mục đích, công năng, hoạt động hiệu quả tốt**

- Hàng năm, UBND thị ban hành Quy chế hoạt động và quản lý các công trình công cộng tại địa phương, ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách trực tiếp quản lý và sử dụng các công trình công cộng trên địa bàn thị. Thị trấn Cẩm Xuyên có khuôn viên trung tâm văn hóa được xây dựng kiên cố có 01 dãy nhà ba tầng và 01 dãy nhà 2 tầng với các phòng làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 01 hội trường trung tâm với hệ thống loa truyền thanh đảm bảo, 400 chỗ ngồi, được trang trí khánh tiết đúng quy định, vị trí quy hoạch thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận.

- Trạm y tế có đội ngũ nhân viên chuẩn về trình độ, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; đã có kế hoạch khởi công xây dựng vào tháng 1/2025 tại vị trí cũ.

- Cơ sở giáo dục gồm 3 cấp học trên địa bàn trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS đều đạt chuẩn quốc gia, trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các đồ dùng thiết bị dạy và học đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo.

- Khu vui chơi giải trí của 13/14 Tổ dân phố có lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu tự do thư giãn, giải trí của người dân. Số lượng thiết bị từ 05 món trở lên (máy đi bộ trên không, trụ tập xoay hông, bệ tập lưng bụng, cầu trượt, thang vận động, xích đu, xà đơn, xà kép...). Nhà văn hóa Tổ dân phố 9 đã quy hoạch chuyển ra vị trí mới, dự kiến khởi công xây dựng vào quý 1 năm 2025.

- Các Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được quản lý tốt, 100% công trình công cộng, trường học và trạm y tế xã đều được lắp đặt Wifi miễn phí.

**4.2 Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế**

Để đảm bảo cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc gia y tế, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã có kế hoạch xây dựng trạm y tế vào quý 1/2025. Nhân



lực của trạm y tế có 1 bác sĩ, 7 cao đẳng, 1 trung cấp đảm bảo trình độ, được đào tạo theo chuyên môn đúng chức danh, vị trí chuyên môn công tác. Công tác quản lý Nhà nước về Y tế trên địa phương được tăng cường, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được chú trọng. Tổng số sinh 11 tháng đầu năm 2024 là 109 cháu.

Công tác khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế thị được thực hiện tốt, số lượt người khám bệnh từ 6 lượt/ngày, đến nay đã có 7651 lượt người đến khám chữa bệnh tại trạm. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 12 %, hàng tháng tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong diện tiêm phòng, cân đo trẻ đạt 100%, trong năm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không có tai biến xảy ra tại trạm. Mỗi năm 1 đợt triển khai tẩy giun cho phụ nữ 15-45 tuổi và 02 đợt cho học sinh Tiểu học và Mầm non, 02 đợt uống vitamin A cho trẻ từ 06 tháng đến 60 tháng tuổi. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 11đạt 94,86%

#### ***4.3 100% trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2***

- Công tác giáo dục luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phát triển nhân tài. Phong trào xã hội hoá giáo dục tiếp tục được phát huy, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục ở các nhà trường tiếp tục được giữ vững, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ đảm bảo cho công tác dạy và học. Trong năm học 2023 – 2024 huy động các nguồn lực đầu tư cho các nhà trường với tổng số kinh phí: trên 8 tỷ đồng. Duy trì đảm bảo kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học, ở các độ tuổi.

- Tổng số trường: 4 đơn vị trường (trường mầm non 2 điểm trường, 2 đơn vị trường tiểu học, 1 đơn vị trường trung học cơ sở) với 116 cán bộ giáo viên.

- Tổng số lớp: 79 lớp với tổng số học sinh các nhà trường có 2836 em, trong đó trường Trung học cơ sở có 1.010 em, trường Tiểu học Cẩm Xuyên 1 có 836 em, trường Tiểu học Cẩm Xuyên 2 có 570 em, trường mầm non có 420 cháu ở 2 cơ sở. Chất lượng học sinh trong năm học 2023 – 2024 tiếp tục được phát huy, có 23 em đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi và giao lưu cấp Quốc gia, có 58 em học sinh giỏi tỉnh, 124 em học sinh giỏi huyện, 561 em học sinh giỏi, học sinh xuất sắc cấp trường, 13 giáo viên giỏi tỉnh, 44 giáo viên giỏi huyện. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS đạt: 100%

Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các nhà



trường tiếp tục được giữ vững, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ đảm bảo cho công tác dạy và học. Duy trì đảm bảo kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học, ở các độ tuổi. Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1, Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2 và trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường mầm non thị trấn Cẩm Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các trường học đều nằm trong tốp đầu của giáo dục huyện Cẩm Xuyên, đặc biệt trường THCS thị trấn là trường trọng điểm của huyện Cẩm Xuyên

- Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm động viên kịp thời. 14/14 Tổ dân phố, 48/48 dòng họ, 4/4 trường học có hội khuyến học. Trung tâm học tập cộng đồng liên tiếp nhiều năm được xếp loại xuất sắc.

### **III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.**

#### **1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm**

- Trong những năm qua, phong trào xây dựng Tổ dân phố văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp trong các khu dân cư. Năm 2024 việc bình xét Tổ dân phố văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” và Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Thị trấn Cẩm Xuyên đã tiến hành thực hiện đúng các bước theo quy định, đối chiếu với các tiêu chuẩn 14/14 tổ dân phố đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hoá, 14/14 tổ dân phố được UBND huyện công nhận đạt chuẩn tổ dân phố văn hóa năm 2024 theo QĐ số 7650/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Cẩm Xuyên quyết định công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa các tổ dân phố thuộc địa bàn UBND thị trấn Cẩm Xuyên, đạt tỷ lệ 100%.

- Phong trào xây dựng tổ dân phố văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở tổ dân phố. Vì vậy đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng,



đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên. Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Trong năm 2024 UBND thị đã hướng dẫn 14/14 đơn vị tổ dân phố xây dựng bổ sung hương ước trong giai đoạn mới trình UBND thị trấn Cẩm Xuyên phê duyệt công nhận. Việc thực hiện Hương ước tổ dân phố đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Phong trào xây dựng Tổ dân phố văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thị trấn.

**2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả**

**2.1 Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014; Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa và Du lịch**

- Trong thời gian qua, thị trấn Cẩm Xuyên luôn xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình, chú trọng gắn kết với xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn minh. Khuyến khích tham gia xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa lịch sử truyền thống; đầu tư cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng con người văn hóa trong tình hình mới. Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thị trấn đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng được yêu cầu phục vụ Nhân dân, gồm: trung tâm văn hóa- thể thao thị trấn, nhà văn hóa các tổ dân phố... Các thiết chế văn hóa đều đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân vào những dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.



- Trung tâm văn hóa thị được đầu tư xây dựng và có trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa. Thị trấn được sử dụng sân vận động huyện Cẩm Xuyên đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của Nhân dân trên địa bàn thị.

- 13/14 tổ dân phố có nhà văn hóa với quy mô chỗ ngồi trên 150 – 200 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ loa máy, ti vi, máy chiếu, phong màn, bảng biểu, 14/14 thư viện cộng đồng tại nhà văn hóa có từ 350 đầu sách trở lên, các tủ sách sách pháp luật và các loại đầu sách khác nhau phục vụ nhu cầu đọc cho nhân dân; 13/14 tổ dân phố có sân bóng chuyền, sân cầu lông, khu vui chơi giải trí rộng trên 500 m<sup>2</sup> được trang bị hệ thống đèn điện cao áp phục vụ nhu cầu thể dục thể thao. Hệ thống loa máy, các bảng biểu trong nhà văn hóa Tổ dân phố được trang bị đầy đủ, trang trí khánh tiết đúng quy định. Mỗi đơn vị Tổ dân phố được trang bị 05- 07 dụng cụ thể thao phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân.

Tổ dân phố 9 đã có quy hoạch chuyển địa điểm xây dựng tại vị trí mới, dự kiến xây dựng vào quý I/2025.

- 14/14 tổ dân phố đã lắp đặt hệ thống mạng Wifi phục vụ truy cập internet miễn phí cho người dân và hợp trực tuyến từ năm 2020.

- Đã có 5 tổ dân phố xây dựng thành công Ngôi nhà trí tuệ tại nhà Văn hóa cộng đồng đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt và học tập của người dân.

## ***2.2 Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên phục vụ nhân dân theo quy định***

- Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của xã thực hiện theo quy định tại khoản 6,7, 8, Điều 6, Thông tư số 12/2010/TTBVHTTDL.

- Tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn, giải thể thao do cấp trên tổ chức theo kế hoạch, gặt hái được nhiều kết quả. Hàng năm xã luôn duy trì tối thiểu 3-5 hội thi, hội diễn cấp thị; tổ chức 5 – 9 giải thể thao cấp thị

- Câu lạc bộ dân ca ví giặm Giếng Vàng được thành lập năm 2014 đến nay hoạt động rất hiệu quả, thường xuyên tổ chức giao ban, tập luyện và tham gia đầy đủ các chương trình hội thi hội diễn tại huyện, tỉnh đạt thành tích cao. Bên cạnh đó trên địa bàn thị có 15 Câu lạc bộ dân ca ví giặm tổ dân phố và trường học hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- 14/14 tổ dân phố trên địa bàn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng



xử trong gia đình (Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tổ chức niêm yết Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại nhà văn hóa 14 tổ dân phố, triển khai cho nhân dân trên địa bàn đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cùng với việc bình xét và đăng ký danh hiệu văn hóa hàng năm.

- Trong năm 2024 các hoạt động văn văn hóa, văn nghệ diễn ra hết sức sôi nổi trên địa bàn. Tham gia giải chạy việt dã huyện; giải bóng chuyền nữ huyện chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tại đơn vị đã tổ chức các giải: hội Liên Hiệp phụ nữ tổ chức giao lưu văn nghệ - dân vũ; liên hoan tiếng hát cự chiến binh; tổ chức liên hoan các mô hình sinh hoạt tập thể thiếu nhi hè 2024, tổ chức 2 giải bóng đá cho thanh niên, thiếu niên; tổ chức giải bóng chuyền nam mở rộng...

### ***2.3 Duy trì thường xuyên hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở thu hút đông đảo người dân tham gia***

Trên địa bàn thị trung bình mỗi tổ dân phố có 5-7 mô hình câu lạc bộ như: Câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá, câu lạc bộ cờ tướng, CLB bóng bàn; câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau; câu lạc bộ nông dân với pháp luật... Từ các mô hình câu lạc bộ này đã khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao duy trì đều đặn tại các đơn vị Tổ dân phố. Qua đó, tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân, gắn kết tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động. 14/14 tổ dân phố đều đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, đạt 100%.

### **2.4 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội**

- Thực hiện Quyết định số 31/2012/QĐ - UBND ngày 06/7/2012 và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên nên “Việc cưới, việc tang, lễ hội” trên địa bàn đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hàng năm UBND thị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh



trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn; Các tổ dân phố đã đưa các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào hương ước hoạt động của tổ dân phố tạo nên sự chuyển biến tích cực văn minh trong việc cưới, việc tang, bước đầu đạt được một số kết quả tốt.

Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức: thông qua hệ thống Đài Truyền thanh, mạng xã hội, các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể... về tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo văn minh, tiết kiệm thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Phát huy vai trò của Tổ chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình, ban công tác mặt trận các TDP để tuyên truyền, vận động, khuyến khích tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, trang trọng, theo nếp sống văn hóa mới; không phô trương, hình thức, lãng phí. Nhờ đó 100% số hộ gia đình trên địa bàn thị thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội. Thực hiện tốt quy định về Luật hôn nhân và gia đình, các đám cưới đều được đăng ký kết hôn, lễ cưới được đơn giản hóa, không rườm rà kéo dài thời gian gây tốn kém; trong đám cưới không mời thuốc lá, hạn chế khách mời, số lượng phù hợp, không phô trương; nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ. Tình trạng cán bộ, công chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc không còn. Việc tổ chức đưa đón dâu đã chấp hành pháp luật an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đặc ngày càng nhiều các hộ gia đình tổ chức lễ cưới tại nhà văn hóa, không dựng xướng rạp đám cưới dọc các tuyến đường liên xóm, liên tổ dân phố gây ảnh hưởng giao thông, thể hiện văn hóa của người dân thị trấn Cẩm Xuyên

- Các lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng thuần phong, mỹ tục, quy ước, hương ước của địa phương, tất cả các đám tang trong thị đều được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể có lễ vật đến phúng viếng, không đi vòng hoa, bức trướng và tổ chức làm lễ truy điệu chu đáo. Ở các đơn vị tổ dân phố tổ chức phúng viếng gồm cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các tổ liên gia và thực hiện nghiêm túc không viếng vòng hoa bức trướng theo quy định của địa phương. Thời gian tổ chức lễ tang thực hiện đúng theo quy định, không dài ngày, hoạt động của âm nhạc không quá 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng; người chết không được để quá 48 giờ. Nhiều hủ tục lạc hậu,



mê tín trong đám tang dần được xóa bỏ. Việc tổ chức ăn uống chỉ nội bộ trong gia đình, hiện tượng rải vàng mã, tiền âm phủ dọc đường đến nay không còn, hiện nay đã có một số hộ gia đình thực hiện hỏa táng. Năm 2024 có 10 trường hợp người chết được đưa đi hỏa táng.

- Các ngày lễ hội, kỷ niệm truyền thống được tổ chức quy mô vào các năm chẵn 5 năm, 10 năm theo quy định của Bộ Chính trị. Lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, một số lễ hội có điều kiện mở rộng quy mô, kết hợp biểu diễn văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao như: Kéo co, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng.... Lễ đón nhận đơn vị đạt đô thị văn minh, ngày thành lập, ngày truyền thống được tổ chức với tinh thần tiết kiệm bằng phát động các phong trào, những công trình mang ý nghĩa thiết thực để tuyên truyền tới người dân... Tất cả các lễ hội đều đảm bảo được truyền thống văn hóa của quê hương và trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường chung.

#### **4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa thể thao dân gian truyền thống của địa phương**

##### ***4.1. 100% di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, quan tâm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa***

- Các di sản văn hóa đã được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định.

Hiện tại ở thị trấn Cẩm Xuyên có 1 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (Đền Thượng tướng Nguyễn Biên đã được Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia theo QĐ số 59/QĐ-BVHTT ngày 29/10/2003), 4 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã được xếp hạng trên địa bàn (Đền Hữu Quyền đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 29/1/2003 của UBND tỉnh; Đền Cương Khẩu Lộc Sơn được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 9/2/2021 của UBND tỉnh; Miếu Nhàng Nhàng đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh; Đền Cẩm Bào đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh). Đặc biệt trong năm 2024, thị trấn Cẩm Xuyên đã đón thêm 1 di tích văn hóa lịch sử cấp Tỉnh là Miếu Nhàng Nhàng; Tổ dân phố 3 có 2 di tích là di tích lịch sử văn



hóa cấp Tỉnh là Miếu Nhàng Nhàng và đền Cương Khẩu Lộc Sơn

Di tích xếp hạng trên địa bàn đã thành lập ban quản lý, tổ quản lý và bộ phận phụ trách di tích.

Hàng năm tại các di tích đều có các lễ: lễ khai hạ (6/1 al), lễ lục ngoạt (15/6al), lễ tất niên (27/12al). Ở đền Cương Khẩu Lộc Sơn có giỗ vào ngày 30/10al, đền Cẩm Bào vào ngày 8/12al, đền Nguyễn Biên vào ngày 10/8al. Các lễ tế diễn ra trang nghiêm và thành kính. Ban nghi lễ bao gồm: Chủ tế mặc trang phục và đội khăn đóng màu đỏ; bồi tế mặc trang phục và đội khăn đóng màu xanh, xướng lễ, đọc chúc văn, chấp sự và một ban nhạc lễ. Lễ vật chính gồm có xôi gà, lợn quay, hương đăng, hoa quả, trà rượu, gạo muối, tiền vàng... được đặt lên các ban thờ, thắp hương, gióng chiêng, trống với ý nghĩa là mời thần linh về tham gia buổi lễ. Ban hành lễ đứng, quỳ trước bàn thờ thỉnh, mời các vị về ban thờ để dân làng tiến hành làm lễ hiến tước, hiến trà, dâng rượu, đọc chúc văn, báo cáo với trời đất, thần linh, Đức Thành hoàng về thời gian, nội dung, thành phần lễ tế và mời chư vị thần linh giáng lâm trước án.

- Đã có kế hoạch, triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về di sản văn hóa của địa phương trên trang thông tin điện tử của xã và các hình thức truyền thông khác. Việc kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa đảm bảo các quy định của pháp luật: Luật Di sản văn hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP; Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL và các văn bản liên quan.

- Ngoài ra, Thị trấn Cẩm Xuyên có nhiều địa danh khá nổi tiếng như: Miếu Hoàng thành làng ở TDP 5, Miếu Hoàng thành làng ở TDP 7, Giếng cổ làng ở TDP 7, Giếng Tiên, Bàu Nậy, Bàu vãi ở TDP 3; Giếng Vàng ở TDP 15

- Các hình thức sinh hoạt văn hoá văn nghệ dân gian xưa của người dân thị trấn Cẩm Xuyên khá đa dạng. Các hình thức vui chơi, giải trí như hát ví, hát phường vải, hát dặm, đối đáp, chơi cờ thẻ, cờ người, bơi thuyền, thả diều sáo... thường được tổ chức vào các ngày tế lễ trong năm, hết sức đông vui, nhộn nhịp

- Công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, việc bố trí các dịch vụ về phục vụ lễ hội được quan tâm thực hiện, chú ý đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ hội. Đặc biệt tại các lễ



hội truyền thống đã diễn ra: Không có tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

- Công tác bảo vệ, chỉnh trang, phục dựng lại hiện trạng di tích được quan tâm kịp thời. Ban hành nội quy bảo vệ di tích gắn tại các điểm di tích trên địa bàn. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng, UBND thị trấn Cẩm Xuyên chỉ đạo các Ban quản lý di tích tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật theo Luật Di sản văn hóa. Các di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý di dời, thay đổi hiện vật di tích, không được tự ý thay đổi cảnh quan; Chỉ được thực hiện các hoạt động trùng tu, sửa chữa, phục hồi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

#### ***4.3 Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ (trong đó có câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm hoạt động hiệu quả)***

- Thị trấn Cẩm Xuyên có 01 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Giếng vàng tại Tổ dân phố 15. Toàn thị có 45 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao được chính quyền phê duyệt; các câu lạc bộ có quy chế và đảm bảo hoạt động theo quy chế (CLB dân vũ, CLB dân ca ví giặm, CLB bóng bàn, CLB bóng chuyền, CLB bóng đá thiếu nhi, CLB thơ, CLB cờ tướng, CLB bóng chuyền hơi...)

- Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã được thành lập ban đầu là 20 người theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 với số lượng thành viên 30 người. Hàng năm ban hành kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ, có xác nhận của lãnh đạo địa phương, Quy chế hoạt động, câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo các chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó trên địa bàn thị trấn có 11 Câu lạc bộ dân ca ví giặm cấp tổ dân phố và trường học hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, bám sát quy chế hoạt động Ban chủ nhiệm CLB đã tham mưu kịp thời với Cấp ủy - chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể trong quá trình hoạt động. Tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua hình thức sân khấu hóa bằng các làn điệu Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh. Truyền dạy các làn điệu dân ca Ví – Giặm cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Từ năm 2014 đến nay CLB dân ca ví giặm xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đó là: CLB đã xây dựng được nhiều tiết mục đặc sắc với chủ đề phong phú lồng ghép với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng,



chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng đô thị văn minh.

- Đồng thời, Câu lạc bộ đã tham gia các phong trào VHVN - TDTT ở thị và các hội thi hội diễn văn hóa văn nghệ của huyện, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể hát đối với dân ca ví giặm.

Bên cạnh đó UBND thị cũng đã triển khai chỉ đạo các đơn vị tổ dân phố, trường học trên địa bàn thành lập CLB dân ca – Ví Giặm đến nay có 14/14 tổ dân phố có CLB, trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2 đã có CLB. Các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, là nòng cốt hỗ trợ tổ dân phố trong các hội thi hội diễn tại thị. Mỗi CLB có từ 20 - 30 thành viên, trong đó có nhiều thành viên trên 70 tuổi. Dù mỗi người hoạt động, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, độ tuổi cũng khác nhau nhưng tất cả tập trung lại ở niềm đam mê, yêu thích dân ca ví giặm và với chút năng khiếu, sự khổ công tập luyện của các thành viên đã giúp CLB duy trì các hoạt động để bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này. Mỗi tháng Câu Lạc bộ duy trì sinh hoạt 1 đến 2 lần tại nhà văn hóa tổ dân phố. Đặc biệt, ngoài việc sưu tầm, tập luyện các làn điệu dân ca có sẵn, Ban chủ nhiệm Câu Lạc bộ cũng đã dành nhiều thời gian, duy trì hoạt động viết lời mới phù hợp với từng sự kiện mà CLB tham gia biểu diễn.

Ngoài việc phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương CLB luôn phát huy tốt vai trò của mình đó là phát triển, giới thiệu Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh tới nhân dân trong và ngoài huyện, biểu diễn giới thiệu với các đoàn tham quan trải nghiệm tại thị nhà.

***4.3 Tại thời điểm đề nghị công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn không có các hoạt động khiêu nại, khiêu kiện về di tích, danh thắng, không vi phạm trong các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích***

Công tác tôn tạo, trùng tu và bảo vệ di tích được quan tâm hàng đầu, việc kiểm kê di tích cũng được triển khai hàng năm, ban hành quy chế hoạt động tại các điểm di tích. Thị trấn Cẩm Xuyên là đơn vị nhiều năm liền không có các hoạt động khiêu nại khiêu kiện về di tích, danh thắng, không vi phạm trong các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích.

#### **IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp**

##### **1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ**

###### ***1.1 Có hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi***



***trường, phòng chống cháy, nổ.***

- Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, năm 2024 đã mở 4 lớp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Đưa 12 tin bài lên trang thông tin điện tử thị về nội dung trên; Phối hợp với Công an thị tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong các trường học; Trang bị bình phòng cháy chữa cháy cho nhân dân trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%. Công an thị đã tổ chức 14 lớp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho nhân dân tại Nhà văn hóa các tổ dân phố và tại hội trường UBND thị.

- Công tác tuyên truyền đã phát huy tốt trong việc hình thành ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt trong bảo vệ môi trường đã từng bước đi vào nề nếp. UBND thị phối hợp với UBMTTQ thị, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, hội Liên hiệp Phụ nữ và hội Cựu chiến binh và Ban cán sự các TDP, các Chi đoàn Chi hội lấy 2 ngày cuối tuần là ngày tổng vệ sinh. HTX Môi Trường đã tích cực phối hợp tốt với bà con nhân dân đã thu gom rác thải đúng lịch và thời gian quy định. Vận động nhân dân sử dụng hồ xử lý rác thải trong sinh hoạt và làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường.

***1.2 Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và các quy định về phòng cháy và chữa cháy***

Người dân thị trấn Cẩm Xuyên luôn có ý thức chấp hành tốt các quy định về tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào các ngày cuối tuần. Không có tình trạng rác thải ứ đọng trên các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. 100% người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chấp hành tốt nội quy của địa phương trong thu gom, xử lý rác thải, thực hiện triệt để việc phân loại rác thải tại hộ gia đình.

100% hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên đã trang bị bình chữa cháy.

**2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương**

Thị trấn Cẩm Xuyên có 8 nghĩa trang: nghĩa trang Hoang Mụ Đen ở TDP 3, nghĩa trang Phúc Năn ở TDP 5, nghĩa trang Cồn Su ở TDP 2, nghĩa trang Cồn Mây ở TDP3, nghĩa trang Hoang Voi ở TDP 7, nghĩa trang Cồn Chợ ở TDP 4, nghĩa trang Rú Hội ở TDP 15, nghĩa trang Hói Nhon ở tổ dân phố 6, (nghĩa



trang Rú Trốc, nghĩa trang Cồn Nậy hiện tại đã đóng cửa)

Các nghĩa trang cơ bản đã sắp xếp được vùng cát táng cho các dòng họ và phân chia diện tích lớn nhỏ theo số hộ. UBND thị đã ban hành quy chế Nghĩa trang và thành lập ban quản lý nghĩa trang, quản lý theo quy định.

### **3. Tỷ lệ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung**

- 11/14 Tổ dân phố sử dụng nước sạch; 100% hộ dân của Tổ dân phố 3, 5,7 (địa bàn xã Cẩm Huy cũ) đang sử dụng nước giếng khoan có bể lọc và máy lọc đảm bảo vệ sinh

### **4. Cảnh quan, không gian xanh-sạch-đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung**

#### **4.1 Có các công viên hoặc tiểu công viên, hoặc điểm vui chơi giải trí công cộng và thường xuyên được chăm sóc, chỉnh trang**

- Trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, hệ thống cây xanh được trồng tại các địa điểm công cộng (*Trụ sở UBND, trường học, trạm y tế, khu vui chơi người già và trẻ em, vỉa hè dọc các tuyến đường chính...*), vv. Các tuyến đường đã được bê tông hóa, nhựa hóa 100%. Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn không đúng quy định, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường...

- Thị trấn Cẩm Xuyên đã huy động nguồn lực xã hội hóa, tuyên truyền vận động người dân thực hiện rất nhiều tuyến đường hoa tại các tuyến đường tự quản, khu dân cư. Phát động cuộc thi đoạn đường tự quản, tuyến đường xanh sạch đẹp..

100% tuyến đường ngõ, trục tổ dân phố có hàng rào xanh với các loại cây như cây chuối ngọc, cây chiều tím, chè tàu... Với mục đích vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tạo cảnh quan đẹp để chính nhân dân được thụ hưởng, duy trì ý thức đóng góp cho cộng đồng cho mỗi người dân... đây là hoạt động mà thị trấn Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo.

#### **4.2 Chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng tại các khu dân cư tập trung**

Trên địa bàn có 2 HTX vệ sinh môi trường: 01 HTX thu gom rác hữu cơ và 01 HTX thu gom rác vô cơ. Ở địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên cũ 1 tuần có 4 lần gom rác (2 lần gom rác hữu cơ và 2 lần gom rác vô cơ). Ở địa bàn xã Cẩm Huy cũ 1 tháng có 4 lần gom rác vào chủ nhật hàng tuần; còn rác hữu cơ được người



dân phân loại và dùng chế phẩm sinh học ủ phân. (Do ở địa bàn xã Cẩm Huy cũ và 1 số tổ dân phố như TDP 4, TDP 6, TDP 10... các hộ dân có vườn rộng nên có thể xử lý được rác hữu cơ)

- Các Tổ dân phố trung tâm như TDP 8, TDP 9, TDP 12, TDP 13, TDP 14, TDP 15, TDP 16 và các trục dọc đường chính Nguyễn Biên, đường Thiên Cẩm, đường Nguyễn Đình Liễn, đường Ngô Máy...đều có hệ thống mương thoát nước thải chung. Còn lại các hộ gia đình đều làm bể lắng, hố xử lý nước thải và mương thoát nước của Tổ dân phố. Hệ thống mương thoát nước dân sinh được phủ kín đến tỷ lệ 98%. Không có tình trạng tồn đọng rác thải trên địa bàn khu dân cư.

## **V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước**

### **1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước**

#### ***1.1 100% hộ gia đình được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước***

- Cấp uỷ, chính quyền từ thị đến tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, và các yếu tố tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 100% người dân được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

#### ***1.2 Tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước***

- Trong năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang thị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó trọng tâm là: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày



05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030 và định hướng những năm tiếp theo; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Luật Quốc phòng, Luật Công an Nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, an ninh trật tự năm 2024 và các nội dung khác.

## **2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định**

### ***2.1 Tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định***

- Ngay từ đầu năm UBND thị đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị và tổ chuyển đổi số cộng đồng 14/14 tổ dân phố, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thị. Thông qua các tổ chuyển đổi số cộng đồng của các đơn vị thị đã tuyên truyền, và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với các bài đưa tin trên các nhóm zalo, trang Facebook, trang thông tin điện tử thị và các hình ảnh trực quan, phát tờ rơi... Người dân và các tổ chức doanh nghiệp đã dần hiểu và nhận thức được vai trò của chuyển đổi số, đặc biệt là hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tại bộ phận 1 của UBND thị bố trí công chức và các tình nguyện viên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, đất đai, chính sách xã hội,... được nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp đánh giá rất hài lòng trong quá trình thực hiện. Hiện nay, tại bộ phận 1 của, UBND thị đã bố trí máy tính, máy in, máy scan để phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi đến giao dịch.

### ***2.2 100% các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng quy trình điện tử đã được cấu hình trên hệ thống đúng các quy định hiện hành; đảm bảo việc lưu trữ***

- Trong năm đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 để căn



cứ thực hiện; Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với toàn thể cán bộ; Phân công cán bộ trực giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Cán bộ công chức và bán chuyên trách đã sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm hồ sơ công việc và các phần mềm chuyên ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết hồ sơ công việc, 100% công chức thực hiện lập hồ sơ công việc trên phần mềm hồ sơ công việc, 100% văn bản thực hiện ký số đầy đủ.

- Chất lượng Công TTĐT thị được đảm bảo, các loại, mục thông tin cung cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay từ đầu năm. Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận: 1042 hồ sơ (số mới tiếp nhận: hồ sơ trực tuyến 986 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 52 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua 4 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1024 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn 989 hồ sơ, đúng hạn 49 hồ sơ, quá hạn: 4 hồ sơ; số lượng hồ sơ đang giải quyết: 04 hồ sơ. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân tổ chức liên quan đến quy định TTHC: có phản ánh kiến nghị trả lời chậm và đã làm văn bản xin lỗi. Hàng tháng lấy phiếu đánh giá hài lòng người dân (có báo cáo theo quy định)

### **3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương**

*3.1 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng; có tổ chức hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật*

- Thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Trong năm 2024 UBND thị đã hướng dẫn các đơn vị tổ dân phố trên địa bàn bổ sung hương ước trong giai đoạn mới đến nay 14/14 đơn vị tổ dân phố xây dựng hương ước tại cộng đồng khu dân cư được UBND thị ra quyết định công nhận. Việc xây dựng hương ước, quy ước được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến của người dân để phù hợp với đặc điểm phong tục tập quán cộng đồng dân cư. Tạo nên nếp sống tốt trong nhân dân.

- Các đơn vị Tổ dân phố thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai



bàn bạc các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tổ dân phố; công khai cho người dân biết các dự án được đầu tư xây dựng, công khai danh sách “Gia đình văn hóa” năm 2024 trên bảng tin của tổ dân phố và các nhóm zalo; công khai xét tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” lên trang thông tin điện tử thị... để người dân giám sát, góp ý thực hiện. 14/14 tổ dân phố có tổ hòa giải cơ sở, đã được tổ tuyên truyền, vận động hòa giải ngay ở tổ dân phố, không để tình trạng đơn thư lên cấp trên. Không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật. Duy trì tốt chế độ tiếp công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, xử lý kịp thời các kiến nghị tại cơ sở, trong năm đã tiếp nhận 33 đơn thư trong đó 33 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Kết quả xử lý đơn đã xử lý 28 đơn thư, 5 đang tham mưu xử lý.

### ***3.2 Tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với lãnh đạo theo định kỳ***

- Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các văn bản của cấp trên có liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

- Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ chủ động tham mưu thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở: Phối hợp chặt chẽ Lãnh đạo cơ quan với các tổ chức Mặt trận tổ quốc thị, Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ. Thực hiện chức năng tham gia giám sát các quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, cán bộ không chuyên trách trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những nội quy, quy chế cơ quan quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; xây dựng các tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh.

- Lãnh đạo đơn vị nâng cao trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.



- Công khai đề cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách được biết, những việc tham gia ý kiến; những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra theo quy định.

- Triển khai việc thực hiện dân chủ trong mối quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định. Không để xảy ra việc quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Phối hợp Ban chấp hành Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Thanh tra nhân dân. Giải quyết kịp thời kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân (nếu Ban TTND phát hiện trường hợp mất dân chủ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan).

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân theo quy định, dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân theo phương châm của Đảng "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra"

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ phát huy sức mạnh của các ban ngành, đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức, cán bộ bán chuyên trách có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới của cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách.

- Mỗi năm tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa nhân dân với đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp thị, được thực hiện công khai dân chủ. Các ý kiến đóng góp của nhân dân được các đại biểu chuyển tải lên các kỳ họp HĐND thị và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của người dân.

- Hàng tháng đều tổ chức lịch tiếp công dân, trong năm 2024 đã tổ chức 3 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.

#### **4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật**

- Để thực hiện công tác xây dựng thị trấn Cẩm Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thị đã kịp thời bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của



trung ương, tỉnh, huyện về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cụ thể quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư Pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... để cụ thể hóa các văn bản trên, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã ban hành các văn bản sau: Kế hoạch số: 106/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND thị trấn Cẩm Xuyên về việc thực hiện công tác tư pháp năm 2024 và kế hoạch số: 173/KH-UBND ngày 01/4/2024 về thực hiện xây dựng thị trấn Cẩm Xuyên đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Trong quá trình thực hiện xây dựng cấp thị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp Ủy, sự điều hành của Chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức mặt trận, đoàn thể từ thị xuống tổ dân phố, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể người dân thị trấn Cẩm Xuyên, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Cẩm Xuyên, trong năm UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã đạt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của thị trấn Cẩm Xuyên trong năm 2024: Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05 tiêu chí; Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí 98 điểm (sau khi làm tròn); Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp thị bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

- Đã ban hành danh mục thông tin phải công khai theo đúng quy định và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thị; Trong năm công khai 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, 09 hồ sơ công khai ngân sách và 100% thông tin ở các lĩnh vực cần công khai được công khai đảm bảo đúng thời hạn, thời điểm, chính xác, đầy đủ; thị trấn Cẩm Xuyên đã xây dựng 02 mô hình thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả (Có 5 mô hình câu lạc bộ Nông dân với pháp luật: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 9, Tổ dân



phổ 5 và xây dựng mô hình tổ hòa giải kiểu mẫu). Các mô hình đã được lấy ý kiến đánh giá tính hiệu quả của mô hình, 100% ý kiến đánh giá các mô hình có hiệu quả; thị trấn Cẩm Xuyên có 20 tuyên truyền viên pháp luật, trong năm 20/20 tuyên truyền viên đã được tập huấn, bồi dưỡng theo đúng quy định, tỷ lệ 100%; Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL là 10 triệu đồng, đảm bảo thực hiện 100% nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là báo cáo thành tích của UBND thị trấn Cẩm Xuyên đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024, kính đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét tặng danh hiệu “thị trấn Cẩm Xuyên tiêu biểu” năm 2024.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện CX;
- HĐ TĐKT huyện CX;
- Lưu: VT, VH.XH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Như Quỳnh**